

**THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...**

(Tiếp theo trang 1)

các doanh nghiệp đến đầu tư. Vì vậy, Công ty Cổ phần Him Lam mong muốn và sẽ đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trên địa bàn, nhất là những lĩnh vực doanh nghiệp có thế mạnh như: xây dựng các khu đô thị kiểu mẫu, tài chính ngân hàng, phát triển nuôi trồng công nghệ cao.

Tại buổi làm việc, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, phát triển đô thị của Thái Bình. Hiện nay, tỉnh đã quy hoạch, có kế hoạch phát triển và mong muốn tìm các đối tác đầu tư lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn thành

phố Thái Bình, các huyện, dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nhiều lĩnh vực khác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các hoạt động đầu tư kinh doanh cũng như các hoạt động, an sinh xã hội của Công ty Cổ phần Him Lam, Thái Bình hoan nghênh và mong muốn được hợp tác với Him Lam về nghiên cứu, khảo sát đầu tư vào các lĩnh vực phát triển đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư tài chính, thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tích cực với doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, khảo sát đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới.

**HĐND HUYỆN KIẾN XƯƠNG...**

(Tiếp theo trang 1)

đồng chí hứa sẽ cố gắng phấn đấu cao nhất cùng tập thể UBND huyện kế thừa kết quả, kinh nghiệm của các đồng chí tiên nhiệm xây dựng tập thể UBND huyện đoàn kết, thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng thành viên UBND huyện; giữ vững và phát huy nguyên tắc tập trung dân

chủ, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021; thông qua tờ trình và nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục công trình xây dựng và phân bổ nguồn tài chính sử dụng đất ngân sách cấp huyện năm 2018.

**LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo

hướng hiện đại; Quy định số 07 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Đây là những văn bản quan trọng giúp cán bộ công đoàn các cấp nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, chủ

tương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ đó triển khai có hiệu quả tại đơn vị, góp phần nhanh chóng đưa tinh thần, nội dung các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị sớm đi vào thực tế đời sống.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị liên quan sẽ được tổ chức tại Singapore từ ngày 13 - 15/11/2018.

Chương trình dự kiến các hoạt động chính bao gồm hội nghị cấp cao ASEAN 33, cấp cao ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), cấp cao Đông Á (EAS), 7 hội nghị cấp cao ASEAN+1 (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Australia, Nga). Ngoài ra, sẽ có hội nghị cấp cao các nước tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) lần thứ 2.

Đây là chuỗi các sự kiện kết thúc năm Chủ tịch ASEAN của Singapore, có sự tham dự của các lãnh đạo cao nhất 10 nước thành viên ASEAN cùng 8 đối tác đối thoại của Hiệp hội.

Tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 33, lãnh đạo các nước ASEAN sẽ tập trung thảo luận đẩy mạnh hợp tác và liên kết, xây dựng Cộng đồng ASEAN theo tinh thần chủ đề của năm 2018 "tự cường và sáng tạo" và định hướng cho ASEAN trong các năm tiếp theo.

Tại hội nghị cấp cao với các đối tác, lãnh đạo ASEAN và các đối tác sẽ thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa các bên, trong đó có gia tăng hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường kết nối, hợp tác ứng phó với các biến động của kinh tế thế giới, thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0; giải quyết thách thức toàn cầu như môi trường, biến đổi khí hậu.

Các nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhằm đóng góp cho việc duy trì

**Chung sức vì một ASEAN "tự cường và sáng tạo"**

(chinphu.vn) Chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Singapore của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhằm tiếp tục khẳng định Việt Nam là một thành viên luôn chủ động, tích cực và có trách nhiệm với sự phồn vinh của ASEAN.



Mạng lưới thành phố thông minh ASEAN.

Ảnh internet

hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Đến nay, ASEAN sắp kết thúc năm thứ 3 triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025

và các kế hoạch tổng thể xây dựng 3 trụ cột cộng đồng với nhiều kết quả tích cực và khả quan. Về ưu tiên 2018, chủ đề

"ASEAN tự cường và sáng tạo" do Chủ tịch Singapore đề xuất, đã được cụ thể hóa qua: Tuyên bố tầm nhìn lãnh đạo ASEAN về một ASEAN

tự cường và sáng tạo; tuyên bố lãnh đạo ASEAN về hợp tác an ninh mạng; triển khai xây dựng báo cáo đánh giá về mức độ sẵn sàng của ASEAN trước cách mạng công nghiệp 4.0; xây dựng khuôn khổ thành phố thông minh ASEAN, triển khai chương trình đào tạo học viện pháp lý ASEAN nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN dựa trên luật lệ...

Quan hệ đối ngoại của ASEAN tiếp tục được thúc đẩy thực chất với nhiều sáng kiến thiết thực nhằm hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, tập trung vào các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, kinh tế số, phát triển hạ tầng, chống khủng bố, an ninh mạng... Các nước tiếp tục khẳng định coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với ASEAN; cam kết hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Đến nay, 91 nước cử đại sứ tại ASEAN và 53 Ủy ban ASEAN tại nước thứ ba được thành lập.

ASEAN khẳng định tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong các cơ chế hợp tác khu vực do ASEAN khởi xướng và dẫn dắt, xây dựng mạng lưới quan hệ cân bằng, cùng có lợi với các đối tác, đóng góp định hình một cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch, dung nạp và dựa trên luật lệ. Năm 2018, ASEAN đã tổ chức cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ ASEAN - Ấn Độ (25/11/2018) và cấp cao đặc biệt ASEAN - Australia (17-18/3/2018); Nga đề xuất hợp tác cao ASEAN - Nga dịp này; Hàn Quốc thúc đẩy tổ chức cấp cao kỷ niệm 15 năm quan hệ đối tác ASEAN - Hàn Quốc tại Hàn Quốc vào 2019.

tiền mặt có giá trị tương đương. Nhiều người dân đến dự, bị cuốn vào những lời "đường mật", đã bỏ ra số tiền lớn ứng trước cho nhân viên Công ty để nhận về quà khuyến mại. Bà Trần Thị Mận, người nhà của ông Phó Trưởng thôn Lộc Trung cũng không ngoại lệ, đã bỏ ra 2.600.000 đồng nhận khuyến mại là một chiếc bếp gas. Bà Mận cho biết: Người dân chúng tôi không ai nghĩ là bị lừa vì các đối tượng có giấy giới thiệu của xã và gửi giấy mời đến các hộ dân với nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường. Khi chúng tôi còn đang vui mừng vì được nhận hàng khuyến mại, tin tưởng sẽ được nhân viên Công ty Cổ phần Truyền thông kinh doanh và pháp luật gửi lại số tiền đã đặt cọc, thì lấy lý do đi lấy sản phẩm để tiếp tục tặng cho bà con, các nhân viên bắt ngờ lằng lằng leo lên xe ô tô bỏ trốn. Đến lúc ấy, chúng tôi mới giật mình, hoảng hốt vì biết đã bị lừa. Hiện nay sản phẩm mang về bà Mận cũng không dám sử dụng vì sợ không bảo đảm chất lượng, nguy hiểm đến tính mạng.

Chiêu trò lừa đảo trên không còn mới, đã diễn ra tại một số địa phương của huyện Tiên Hải. Thế nhưng nay sự việc lại được tiếp diễn, khoảng 30 hộ dân tại các thôn Lộc Trung, Lộc Ninh, Tân Trào (xã Nam Hưng) đã bị "mắc bẫy". Liệu chính quyền các địa phương có đang buông lỏng quản lý để các đối tượng lợi dụng lừa đảo nhân dân?

**MANH THẮNG**

**Chương trình "Trái tim nhân ái" lần II**

Thực hiện Thông báo kết luận số 530-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy và Công văn số 4118/UBND-KGVX của UBND tỉnh về việc giao cho 3 đơn vị: Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Báo Thái Bình, Hội Doanh nhân nữ tình phối hợp tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình "Trái tim nhân ái" lần II năm 2018 vào hồi 20 giờ ngày 29/11/2018 trên truyền hình internet của Báo Thái Bình, trên sóng của Đài PTTH Thái Bình và chuyển tiếp trên truyền hình cáp Thái Bình.

Chương trình "Trái tim nhân ái" nhằm góp sức chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Kết quả từ sự chung tay của các tập thể, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp sẽ được công bố trên Báo Thái Bình số ra hàng ngày, Báo Thái Bình điện tử và tại buổi truyền hình trực tiếp vào hồi 20 giờ ngày 29/11/2018.

Mọi sự giúp đỡ xin được chuyển vào tài khoản: 0211000517489 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình hoặc liên hệ: Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh - điện thoại: 0989.067.439; Báo Thái Bình - điện thoại: 0984.988.586; Hội Doanh nhân nữ tình - điện thoại: 0912.643.456.

**Hai đơn vị ủng hộ hiện vật quy ra tiền là 1.400.000.000 đồng gồm:**

1. Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam ủng hộ 488 xe lăn, trị giá 700.000.000 đồng.
2. Quý Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam ủng hộ 488 xe lăn, trị giá 700.000.000 đồng.

**HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ TRẺ MỒ CÔI TỈNH - BÁO THÁI BÌNH HỘI DOANH NHÂN NỮ TỈNH THÁI BÌNH**

**LỜI CẢM ƠN**

Công ty TNHH Hưng Cúc chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Đông Hưng cùng các lực lượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén đã kịp thời khám phá và bắt được đối tượng trộm cắp thu hồi lại tài sản cho Công ty.

Đêm ngày 7/8/2018, kẻ gian đã cắt rào, trèo tường bao, phá cửa sổ vào phòng giám đốc và phòng thủ quỹ Công ty TNHH Hưng Cúc (cụm công nghiệp Xuân Quang, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) phá kết lấy đi số tiền trên 600 triệu đồng.

5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, khi phát hiện bị mất trộm, Công ty đã báo Công an huyện Đông Hưng. Nhận tin báo, Thượng tá Bùi Đức Thịnh, Trưởng Công an huyện Đông Hưng cùng lực lượng cảnh sát hình sự xuống ngay hiện trường triển khai công tác điều tra ban đầu. Sau khi thu thập chứng cứ, xác định đây là vụ trộm có tính chất phức tạp, Công an huyện Đông Hưng đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Công an tỉnh. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an huyện Đông Hưng điều tra để tìm ra thủ phạm.

Với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, trong vòng 1 tháng từ ngày 7/8 - 10/9 các lực lượng Công an Thái Bình đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, qua đó đã làm rõ nhóm đối tượng người Trung Quốc móc nối với một số đối tượng trong nước gây ra vụ trộm tại Công ty TNHH Hưng Cúc, nhóm này còn thực hiện trộm lượm nhiều vụ trộm trên địa bàn, trên toàn quốc. Đây là chiến công của lực lượng Công an Thái Bình góp phần ngăn chặn một tội phạm có yếu tố nước ngoài rất chuyên nghiệp và mạnh dạn. Những việc làm đầy ý nghĩa này đã đem lại cuộc sống bình yên, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an Thái Bình trong lòng nhân dân.

Một lần nữa Công ty TNHH Hưng Cúc gửi lời cảm ơn và niềm tin tưởng vào lực lượng Công an tỉnh Thái Bình.

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
Lý Thái Hưng**

**BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH...**

(Tiếp theo trang 1)

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đã giám sát tình hình thực hiện, quản lý và sử dụng vốn khuyến nông, khuyến ngư; Chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; tình hình thực hiện Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ tăng cường năng lực chủ động kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; Văn bản số 161/HĐND-TH của Thường trực HĐND tỉnh về việc phê duyệt cơ chế, chính sách thực hiện để án tái cơ cấu giống gia súc.

Tại buổi giám sát, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải trình, làm rõ một số vấn đề thành viên đoàn giám sát còn băn khoăn về cơ

cấu giống lúa, việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; tình hình sử dụng nước sạch hợp vệ sinh trên địa bàn; tình trạng đất trồng lúa bị bỏ hoang; khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với các xã chưa về đích; giải pháp để quản lý, sử dụng tốt vốn khuyến nông, khuyến ngư.

Đại diện đoàn giám sát phát biểu đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi số liệu trong các báo cáo cho sát thực tế, có số sánh với năm về việc phê duyệt cơ chế, chính sách thực hiện để án tái cơ cấu giống gia súc.

Đoàn giám sát cũng đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải trình, làm rõ một số vấn đề thành viên đoàn giám sát còn băn khoăn về cơ

**BAN CHQS HUYỆN KIẾN XƯƠNG...**

(Tiếp theo trang 1)

Nghĩa vụ quân sự huyện ban hành văn bản về công tác tuyển quân. Phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh có thanh niên của huyện trong độ tuổi đang lao động để tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Cử các đoàn xuống vận động,

tuyển tuyển, ký cam kết yêu cầu các gia đình gọi con em về sơ tuyển, khám tuyển theo đúng lịch.

Theo kế hoạch, các địa phương trên địa bàn huyện sẽ tiến hành sơ tuyển từ ngày 17 - 18/11. Thời gian khám tuyển tại Ban CHQS huyện dự kiến từ ngày 3 - 7/12/2018.

Gặp chúng tôi, bà Trần Thị Thủy, thôn Lộc Trung vẫn chưa hết bàng hoàng, mắt ăn mắt ngủ bởi "tự dưng" bị mất số tiền lớn khoảng 3.000.000 đồng khi nhận được quà khuyến mại với 2 bóng đèn led, 1 bếp gas. Bà Thủy chia sẻ: Theo giấy mời của cán bộ thôn gửi đúng 7 giờ 30 phút ngày 8 tháng 11 có mặt tại nhà văn hóa thôn để tham dự chương trình "Dự án xanh" giảm khí thải bảo vệ môi trường. Khi tham dự chương trình quý khách có cơ hội được nhận một phần quà trị giá 500.000 đồng (chương trình chỉ dành cho người có độ tuổi từ 26 - 80 tuổi). Tại hội nghị, nhân viên Công ty Cổ phần Truyền thông kinh doanh và pháp luật (có địa chỉ tại Hà Nội) giới thiệu Công ty có 36 triệu đồng mang về tặng cho bà con nhân dân trong thôn thông qua các sản phẩm sinh hoạt dân dụng. Các mặt hàng không bán chỉ tặng thông qua chương trình khuyến mại theo hình thức những hộ dân nào có giấy mời sẽ phải ứng trước 2.500.000 đồng để lấy các sản phẩm như nồi cơm điện, nồi lẩu, bếp gas... và phía Công ty sẽ hoàn lại số tiền tương ứng cho khách hàng đã bỏ ra, được đóng vào phong bì đến cuối buổi mới trao trả tận tay khách hàng. Do sản phẩm khuyến mại có hạn, các nhân viên yêu cầu người mua phải đặt ngay số tiền trên thì mới phát phiếu và được khuyến mại. Để tạo lòng tin cho những người tham dự chương trình, nhân viên Công ty Cổ phần Truyền thông

**Chiêu trò lừa đảo bán hàng ở Nam Hưng**

Những ngày qua, dư luận nhân dân của huyện Tiên Hải rất hoang mang, bức xúc về tình trạng một số đối tượng núp bóng tổ chức hội nghị tuyên truyền bảo vệ môi trường để giới thiệu bán, khuyến mại các mặt hàng dân dụng không đúng với giá trị thực của mặt hàng. Để làm rõ sự việc, phóng viên Báo Thái Bình đã tìm hiểu thực tế tại thôn Lộc Trung, xã Nam Hưng nơi có nhiều người "mắc bẫy" do nhẹ dạ cả tin.



Người dân xã Nam Hưng (Tiên Hải) bị lừa mua những sản phẩm kém chất lượng.

kinh doanh và pháp luật đã cầm một xấp phong bì và rút ngẫu nhiên mở ra trong đó có

2.500.000 đồng trao cho một khách hàng làm tin. Với thủ đoạn khuyến mại, trao quà rất

tinh vi, tạo ra tâm lý người dân khi nhận bất kỳ một sản phẩm nào thì đều được tặng lại số